



ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์การยางแห่งประเทศไทย จำกัด
เรื่อง รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการสรรหาเพื่อเป็นกรรมการ ชุดที่ 43
ประจำปี 2563

ตามหนังสือที่ สอ.กยท.ว 064/2562 ลงวันที่ 24 ตุลาคม 2562 เรื่อง การสมัครเข้ารับการสรรหาเพื่อเป็นกรรมการดำเนินการ สอ.กยท. คณะกรรมการสรรหาได้ให้สมาชิกที่ประสงค์จะสมัครเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการดำเนินการ สอ.กยท. ยื่นใบสมัครต่อประธานกรรมการสรรหา ภายในวันที่ 6 พฤศจิกายน 2562 นั้น

คณะกรรมการสรรหาตรวจสอบแล้ว มีผู้สมัครที่มีคุณสมบัติครบถ้วน จำนวน 14 คน จึงขอประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการสรรหาพร้อมหมายเลขผู้สมัคร ดังนี้

ผู้สมัครเข้ารับการสรรหาเพื่อเป็นประธานกรรมการ

หมายเลขผู้สมัคร	ชื่อ-สกุล	สังกัด
1	นายอภิเดช เชาวลิต	สมาชิกผู้เกษียณอายุ
2	นายพิชญ์ หริกจันทร์	กยท.จ.ฉะเชิงเทรา

ผู้สมัครเข้ารับการสรรหาเพื่อเป็นกรรมการ

1. เขตเลือกตั้งที่ 1 กรุงเทพมหานคร

หมายเลขผู้สมัคร	ชื่อ-สกุล	สังกัด
1	นางสาวพัชรี ปราโมทย์วิมล	สำนักผู้ว่าการ
2	นายโกศล บุญคง	ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์
3	นายอนันต์ เพชรบูรณ์	ฝ่ายกฎหมาย
4	นายวีระพัฒน์ เดชรัตน์	ฝ่ายพัฒนาเกษตรกรและสถาบันเกษตรกร
5	นายศิริวัฒน์ วิวัฒน์วงศ์ธร	ฝ่ายการคลัง

2. เขตเลือกตั้งที่ 4 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ประกอบด้วย บุรีรัมย์ นครราชสีมา ร้อยเอ็ด สุรินทร์ ศรีสะเกษ อุบลราชธานี และยโสธร

/...หมายเลขผู้สมัคร

หมายเลขผู้สมัคร	ชื่อ-สกุล	สังกัด
1	นายวิญญู ตุลละภีพาก	กยท.จ.อุบลราชธานี

3. เขตเลือกตั้งที่ 9 ผู้เกษียณมีภูมิลำเนาเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ประกอบด้วย ผู้เกษียณที่มีภูมิลำเนาเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล หรือผู้เกษียณที่แจ้งความจำนงสังกัดภูมิลำเนาเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลกับสหกรณ์

หมายเลขผู้สมัคร	ชื่อ-สกุล	สังกัด
1	นายนิพนธ์ พงศ์ภัณฑารักษ์	สมาชิกผู้เกษียณอายุ
2	นายจิตติน วิเศษสมบัติ	สมาชิกผู้เกษียณอายุ
3	นายลือกาจ ภูพัฒนากุล	สมาชิกผู้เกษียณอายุ

4. เขตเลือกตั้งที่ 10 ผู้เกษียณมีภูมิลำเนานอกเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ประกอบด้วย ผู้เกษียณที่มีภูมิลำเนานอกเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล หรือผู้เกษียณที่แจ้งความจำนงสังกัดภูมิลำเนานอกเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลกับสหกรณ์

หมายเลขผู้สมัคร	ชื่อ-สกุล	สังกัด
1	นายชัยศรี โชติรุ่งโรจน์	สมาชิกผู้เกษียณอายุ
2	นายอรันย์ จะอ็อก	สมาชิกผู้เกษียณอายุ
3	นายทะนง จريتงาม	สมาชิกผู้เกษียณอายุ

ในการสรรหาครั้งนี้ มีผู้สมัครเข้ารับการสรรหาเพื่อเป็นประธานกรรมการ เกินจำนวนประธานกรรมการที่พึงมีได้ในเขตเลือกตั้งที่ 1-10 และมีผู้สมัครเข้ารับการสรรหาเพื่อเป็นกรรมการ เกินจำนวนกรรมการที่พึงมีได้ในเขตเลือกตั้งที่ 1, 9 และ 10 จึงต้องดำเนินการเลือกตั้งผู้สมัครเข้ารับการสรรหาเพื่อเป็นประธานกรรมการ และกรรมการ ชุดที่ 43 ตามวิธีปฏิบัติในการเลือกตั้งผู้สมัครเข้ารับการสรรหาเพื่อเป็นคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์การยางแห่งประเทศไทย จำกัด ข้อ 6 และมีผู้สมัครเข้ารับการสรรหาเพื่อเป็นคณะกรรมการ ไม่เกินจำนวนกรรมการดำเนินการที่พึงมีได้ในเขตเลือกตั้งที่ 4 จึงไม่ต้องดำเนินการเลือกตั้งผู้สมัครเข้ารับการสรรหาเพื่อเป็นกรรมการดำเนินการในเขตเลือกตั้งดังกล่าว

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562



(นายเนาวรัตน์ ปานสุวรรณ)

ประธานกรรมการสรรหา